



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกิจกรรมนันทนาการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

รหัสโครงการ... : 07000000-7114

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานแพทย์ / โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ / กลุ่มงานอนามัยชุมชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอิสรญา สมพรสิริ โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินโร อูทิต ประเด็นสุขภาพ สยป : กยล.สยป.โทร.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วซึ่งจะเห็นได้จากข้อมูลการสำรวจของโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพบว่าประเทศไทยมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ 10 ตั้งแต่ปี 2548 และคาดว่าจะปี 2568 สัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุไทยอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มเป็นร้อยละ 20 กล่าวคือพบผู้สูงอายุได้ 1 คน ในประชากรไทยทุก ๆ 1 คน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุมากขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหาความเสื่อมถอยของอวัยวะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งผู้สูงอายุยังมีลักษณะเฉพาะตัวต้องเผชิญกับโรคภัยต่าง ๆ ที่บั่นทอนสุขภาพกาย และสุขภาพใจ มีแบบแผนของการดำรงชีวิตและภาวะสุขภาพที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลรอบข้างและครอบครัว แม้ว่าการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและทำให้อายุยืนขึ้น แต่ไม่สามารถชดเชยชีวิตความสุขและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้

ในการนี้ โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินโร อูทิต ได้ตระหนักถึงภาวะการณดังกล่าวข้างต้น และได้รับมอบหมายจากสำนักงานแพทย์ให้ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมนันทนาการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานแพทย์ขึ้น เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุแต่ละโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานแพทย์ ได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อการมีภาวะสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ

ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองของผู้สูงอายุนำไปสู่ผู้สูงอายุที่มีคุณค่าลดภาวะการณพึ่งพิงครอบครัว หรือลูกหลาน นำไปสู่ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันของผู้สูงอายุแต่ละคน และนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองได้2.
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลแต่ละแห่งในสังกัดสำนักงานแพทย์ 3.
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง ครอบครัว และสังคม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินโร อูทิต จะดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมนันทนาการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 240 คน ประกอบด้วย สบุคคลภายนอกซึ่งเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานแพทย์ จำนวน 200 คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 40 คน

1.6 สับสนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ดี
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 1. อยู่ระหว่างจัดทำร่างโครงการ 2. อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับสำนักงานแพทย์เพื่อหารือในการวางแผนการดำเนินการจัดโครงการเนื่องจากโครงการดังกล่าวดำเนินการในภาพรวมในระดับสำนักงานแพทย์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการหารือวางแผนจัดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 1. อยู่ในระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานแพทย์ กำลังรวบรวมรายชื่อ 2. อยู่ในระหว่างประสานไปยังหน่วยงานที่จะไปสัมมนาศึกษาดูงาน ณ ต่างจังหวัด 3. เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 จึงยังไม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 4. อยู่ในระหว่างจัดทำร่างโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่แพร่กระจายได้เร็วและมีโอกาสทำให้เกิดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตรัฐบาลจะไว้วางใจให้ประเทศไทย (COVID - 19) จะคลายพันธุ์หรือทวีความรุนแรงขึ้นมากน้อยเพียงใด หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการโครงการ คือ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>ยังคงชะลอการจัดโครงการดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/02/2565 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID ? 19 กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้จนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้จนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/04/2565 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID ? 19 กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้จนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/05/2565 : คณะกรรมการดำเนินงานระดับโรงพยาบาลและสำนักงานการแพทย์มีการหารือร่วมกัน ยังไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID ? 19 กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้พิจารณาแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุจึงขอเลื่อนการจัดโครงการดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย (ใช้ข้อมูลนี้แทน)</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/06/2565 : ยังไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้พิจารณาแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุจึงขอเลื่อนการจัดโครงการดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างนัดจัดประชุมคณะกรรมการระดับสำนักงานการแพทย์เพื่อหารือการจัดโครงการดังกล่าว</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/07/2565 : 1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับสำนักงานการแพทย์ เพื่อพิจารณาการจัดโครงการกิจกรรมนันทนาการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานการแพทย์ มีมติที่ประชุมให้จัดโครงการฯ ดังกล่าวในปี 2565 และให้เลื่อนไปจัดปี 2566 (เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกรงว่าจะให้ปลอดภัยแก่กลุ่มเป้าหมายคือ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ)</p> <p>2. อยู่ในระหว่างดำเนินการทำให้หนังสือขออนุมัติยกเลิกการจัดโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อนำเสนอขออนุมัติผู้บริหารอีกครั้ง (เมื่อดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุมัติยกเลิกฯ เสร็จสิ้นจึงจะรายงานในระบบว่า "ยกเลิก" ต่อไป)</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/08/2565 : โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ ได้รับแจ้งจากกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ตามหนังสือที่ วชช.277/2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ว่าขอยกเลิกโครงการกิจกรรมนันทนาการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานการแพทย์ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สูงอายุเกรงว่าในช่วงเวลาที่มีการจัดโครงการจะมีการแพร่ระบาดของโรคซึ่งไม่อาจจะคาดคะเนได้ว่าจะเกิดความเสี่ยงและมีความปลอดภัยหรือไม่ ประกอบกับวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณะผู้ตรวจเยี่ยมส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานการแพทย์นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์ (แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ สีลาเรืองแสง) เข้าตรวจเยี่ยมคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ได้สอบถามถึงการดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จึงขอให้เลื่อนการจัดโครงการดังกล่าวออกไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

